



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว1795

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กองบริการ การศึกษา หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการฯ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานการเงินประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละรายการตามความเป็นจริงและปรับปรุงการคิดคำนวณให้ถูกต้อง
2. ควรมีการรอบการทำงาน บอกขั้นตอนการจัดทำงบ และมีผู้ตรวจสอบ
3. จัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน
4. หากมีประเด็นปัญหาในการดำเนินงานให้นำเข้ามาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน เช่น จำนวนผู้เข้าพักในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และให้นำหลักเกณฑ์วิธีการในการจ่ายนำมาแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ เรื่อง การกำหนดจำนวนนักศึกษาภาคปกติขั้นต่ำในแต่ละสาขาวิชาที่จะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ เรื่อง การกำหนดจำนวนนักศึกษาภาคปกติขั้นต่ำในแต่ละสาขาวิชาที่จะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 และปรับจำนวนนักศึกษาขั้นต่ำของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 5 คน เป็น 7 คน

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานผลและแนวทางการพัฒนาตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม รับทราบ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. มอบทีมงานนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาแนวทางปรับแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น
2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน และขอความร่วมมือในการตอบ
3. กิจกรรม/โครงการที่ยังไม่ชัดเจนให้ปรับแก้ไขและวิเคราะห์ใหม่

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ เรื่อง แผนการรับนักศึกษาพิการ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาพิการ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับนักศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 1 (4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสาขาที่จัดส่งมาแล้วให้ปรับเป็น 1% ของ มคอ.2 อย่างน้อยจำนวน 3 คน ส่วนคณะครุศาสตร์ให้ส่งมาว่าจะรับสาขาใดบ้าง

ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

มติที่ประชุม ให้นำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสารภี พูลศิริ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ


.....
(นางนงคราญ คงสมทรง)
ผู้บันทึกเสนอ
14 / พฤศจิกายน / 2561